

การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร
หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ที่เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



ภาพถ่ายกิจกรรม*

เมื่อวันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลวังศาลา ได้ดำเนินการโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลวังศาลา ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังศาลา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จำนวน ๘๒ คน โดยมี นายวิสุทธิ วอนเพียร นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งโครงการในครั้งนี้มี การส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ซึ่งได้สอดแทรก การประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังศาลา นำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy



ภาพถ่ายกิจกรรม*

เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลตำบลวังศาลา ได้ดำเนิน กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลวังศาลา เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (๙ ธันวาคมของทุกปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรในสังกัด เทศบาลตำบลวังศาลา ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๙๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ โดยมี นายวิสุทธิ วอนเพียร ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรเทศบาลตำบลวังศาลา รับทราบแนวทาง Dos & Don'ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในเทศบาลตำบลวังศาลา มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
